

# Cuộc chiến chống Covid-19 Cần lắm ý thức của mỗi người

Tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp. Để đối phó với dịch, trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức rà soát, sàng lọc, truy vết, cách ly những người đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh; khoanh vùng, dập dịch, lấy mẫu, xét nghiệm, vận chuyển bệnh nhân. Chuẩn bị nhân lực, vật tư, kinh phí, sinh phẩm, các kịch bản, tình huống dịch. Phát huy vai trò và triển khai hoạt động của chốt kiểm soát dịch, tổ tự quản tại cộng đồng... Các hoạt động đó đã góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà (Hưng Hà).

Ảnh: LAN ANH

## Quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh

Điều 47 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nêu rõ: "Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch". Tại Điều 8 của Luật này cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm như: "Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Theo Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế sẽ bị xử phạt như sau: Hành vi từ chối hoặc trốn tránh

việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế) đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Không những vậy, những người vi phạm Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm còn có thể đối mặt với án hình sự. Ví dụ, trường hợp bệnh nhân sau khi từ nơi cách ly tập trung trở về không khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà mà lại tụ tập ăn nhậu, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch

bệnh ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

## Cần lắm ý thức tự giác của mỗi người

Mặc dù pháp luật đã có các quy định cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh song trong khi các cấp, ngành và người dân cả nước đều chủ động, tích cực chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 thì ở một số địa phương vẫn có người thiếu ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Có người phớt lờ quy định của pháp luật, đăng tải những thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận; không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; bắt hợp tác với cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; không khai báo y

tế hoặc khai báo không trung thực; trốn cách ly; tụ tập đông người; không đeo khẩu trang; tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép; nhờ người khác đi cách ly thay mình... Thực tế cho thấy, một hành động gian dối khi về từ vùng dịch đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến cả hệ thống chính trị phải "lao tâm khổ tứ", phải dồn sức đêm ngày để đối phó, ngăn chặn lây lan. Một lời khai báo gian dối, không trung thực đã khiến cho hàng chục người lây bệnh, hàng trăm người phải đi cách ly, nhiều khu vực phải phong tỏa để kiểm soát... dẫn đến những thiệt hại về sức khỏe, tinh mạng con người và tổn hại về kinh tế - xã hội khôn lường.

Dịch Covid-19 xảy ra là điều tất cả chúng ta đều không mong muốn. Hơn lúc nào hết, trong thời điểm hiện nay, mọi người dân đều mong dịch qua mau để được trở lại với cuộc sống bình thường. Vì vậy, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm, trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, của tỉnh, của địa phương. Mỗi người hãy duy trì cho mình chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, thể dục thể thao hợp lý... giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể; hạn chế tụ tập nơi đông người; không nghe theo cũng như phát tán các thông tin tiêu cực chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng tới đời sống xã hội... Thực hiện khai báo y tế trung thực, phát giác các trường hợp giấu giếm khai báo không trung thực, ứng dụng phần mềm Bluezone, mã QR Code trong khai báo y tế. Đồng thời,

hãy chủ động phát hiện các trường hợp nguy cơ, nghi mắc bệnh và kịp thời báo cho các cơ quan hữu quan để góp phần ngăn chặn dịch một cách hiệu quả nhất. Mỗi người dân hãy tin tưởng, đồng thuận với những chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng, chống dịch. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng mà còn là để tránh cho mỗi chúng ta khỏi vi phạm pháp luật.

NGUYỄN HIỆU

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Người bán hàng tại chợ nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: TÚ ANH

## Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

vai trò của một số địa phương, tổ tự quản chưa thực sự hiệu quả trong nắm bắt thông tin người trở về từ vùng dịch; việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ" còn hạn chế; một số doanh nghiệp chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của tỉnh và các sở, ngành có liên quan; tại cơ sở y tế còn để lọt người bệnh đến khám, chữa bệnh mà chưa qua sàng lọc, khai báo y tế; việc tiếp nhận và giải quyết thông tin qua khai báo y tế tự nguyện của người dân còn nhiều sơ hở, hạn chế...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch do chính quyền triển khai thực hiện;

- Tiếp tục khẩn trương truy vết thân tộc, triết để các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp có liên quan tại các địa điểm mà trường hợp F0 đã đến, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trương, kịp thời;

- Tiến hành khoanh vùng, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất, kinh doanh cho người dân. Trong áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, giãn cách xã hội cần lưu ý xác định phạm vi phù hợp trên cơ sở, căn cứ dịch tễ; kiểm soát chặt chẽ bên trong các khu vực phong tỏa, giãn cách, cách ly, tránh lây nhiễm chéo, phát huy vai trò, hiệu quả giám sát của tổ Covid-19 cộng đồng;

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh;

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường phát huy vai trò của tổ tự quản, thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" để kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài, nhất là

vùng có dịch trở về địa phương, kịp thời thông báo cho các cơ quan y tế để có các biện pháp xử lý kịp thời.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc đánh giá theo các tiêu chí bệnh viện an toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT, ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"; tuyệt đối không để lọt người bệnh đến khám, chữa bệnh mà chưa qua sàng lọc, khai báo y tế, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế; rà soát, bổ khuyết kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19;

- Chỉ đạo trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp trong việc truy vết, quản lý, phân loại, đánh giá những trường hợp có nguy cơ thông qua việc khai báo y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Theo thẩm quyền, phạm vi quản lý yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27/5/2020, Quyết định số 2787/QĐ-BYT, ngày 5/6/2021 của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh;

- Rà soát, bổ khuyết kế hoạch và phương án phòng, chống dịch cụ thể theo từng cấp độ tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chủ động, sẵn sàng vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch khi dịch bệnh xâm nhập;

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Yêu cầu xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật lên bản đồ an toàn Covid theo quy định. Kiên quyết tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

MANH THẮNG

## TIỀN HẢI

### Triển khai 63 mô hình "Dân vận khéo"

Sáng ngày 30/6, Ban Dân vận Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận trên địa bàn huyện Tiền Hải được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, tín ngưỡng và công tác nhân quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân được các ngành, địa phương quan tâm, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ban Dân vận Huyện ủy Tiền Hải đã triển khai 63 mô hình "Dân vận khéo", phát huy được hiệu quả và sức lan tỏa trong cộng đồng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cơ sở phối hợp đồng bộ, tập trung hướng về cơ sở; vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tạo sự đồng thuận cao ở nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

An Bình là xã nội đồng thuộc huyện Kiến Xương. Những năm qua, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương về đất đai, ao hồ tự nhiên, nghề nuôi ba ba gai thương phẩm đã phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho người dân nơi đây. Hiện toàn xã có khoảng 80 hộ nuôi ba ba gai thương phẩm với trên 40.000 con, trong đó hộ nuôi ít 300 - 400 con, hộ nuôi nhiều trên 1.000 con.

Với 38 hộ nuôi và gần 30.000 con, Bằng Trạch là thôn nuôi nhiều ba ba nhất xã. Ông Phạm Hữu Chính là một trong những người nuôi đầu tiên và nhiều nhất thôn. Năm 2006, sau một dịp đi thăm người thân có nuôi ba ba ở tỉnh Yên Bái, nhận thấy con ba ba dễ nuôi, không cần nhiều diện tích ao và phù hợp với điều kiện của gia đình, ông quyết định đầu tư xây dựng ao nuôi khoảng 300m<sup>2</sup>. Đến nay, sau 15 năm đầu tư nuôi loại con đặc sản này, gia đình ông đã mở rộng quy mô 3 ao nuôi diện tích gần 600m<sup>2</sup> với 1.500 con ba ba các loại. Sau

## Hiệu quả từ mô hình nuôi ba ba gai thương phẩm ở xã An Bình

3 năm nuôi đạt trọng lượng 2,8 - 3kg/con, ông xuất bán với giá khoảng 450.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông thu lãi 350 - 400 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ba ba, ông Chính cho biết: Nuôi ba ba nhân, một ngày chỉ mất khoảng hai tiếng cho ăn và vệ sinh. Ba ba có 3 tháng "ngủ đông", từ tháng 10 - 12 (âm lịch) hàng năm, thời gian này hầu như nó không ăn thức ăn nên không phải đầu tư. Loài vật này cũng rất dễ nuôi, thức ăn chủ yếu của chúng là cá và nội tạng của lợn, gà tươi sống. Diện tích ao không cần rộng nhưng bờ ao phải xây gạch kiên cố và xây cao để tránh ba ba đục khoét đất hoặc bò lên bờ ra ngoài. Mặt ao phải phủ bèo tây để làm mát và mùa hè và ấm về mùa đông.

Điều quan trọng nhất là luôn phải bảo đảm nguồn nước nuôi sạch sẽ, định kỳ 20 ngày/lần xử lý nước bằng men vi sinh ủ với mật rỉ đường thì hầu như ba ba không có bệnh, tỷ lệ hao hụt chỉ khoảng 1 - 1,5%.

Tương tự như gia đình ông Chính, gia đình chị Nguyễn Thị Oanh cũng là một điển hình nuôi ba ba gai thương phẩm ở thôn Bằng Trạch. Bắt đầu nuôi từ năm 2007 với quy mô 200 con, đến nay chị đã mở rộng diện tích ao 500m<sup>2</sup>, đầu tư nuôi 800 con, trong đó khoảng 400 con có trọng lượng từ 7 - 8kg/con và giới từ 400 con từ 1 - 2kg/con. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi 160 - 180 triệu đồng/năm.

Khi được hỏi vì sao chị để ba ba trọng lượng như vậy,

chị Oanh chia sẻ: Bình thường ba ba sinh trưởng mạnh nhất ở năm nuôi thứ 2 - 3, nuôi đến năm thứ 4 là tốt nhất, khi trọng lượng ba ba đến biểu 3,5 - 4 kg là xuất bán. Năm nay, do dịch Covid-19 nên giá xuất bán thấp hơn so với mấy năm trước. Gia đình tôi là đầu mối chuyên cung cấp thức ăn cho ba ba, hơn nữa ba ba ở giai đoạn này cũng ăn ít, chi phí không nhiều, một số đầu mối cũng đặt hàng để thu mua loại ba ba trọng lượng to nên gia đình để nuôi, chờ khi đủ biểu, giá tăng mới xuất bán.

Ngoài ông Chính, chị Oanh còn có ông Đỗ Xuân Hùng, ông Đỗ Xuân Quý, bà Đào Thị Hải ở thôn Bằng Trạch; ông Bùi Văn Hoạt, bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Bình Trật Nam; ông Đỗ Văn Ứng ở thôn An Trạch... và

nhiều hộ nông dân khác trong xã đã và đang nuôi ba ba gai thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững cho gia đình.

Ông Nguyễn Công Uân, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: Nghề nuôi ba ba gai

được người dân trong xã du nhập về từ nhiều năm nay. Việc nuôi ba ba gai thương phẩm đã giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ

trợ, tạo điều kiện, khuyến khích người dân duy trì và nhân rộng quy mô để đưa ba ba gai trở thành con vật nuôi đặc sản, chủ lực của địa phương.

LẠI PHƯƠNG  
(Hội Nông dân tỉnh)



Mô hình nuôi ba ba gai của ông Phạm Hữu Chính, thôn Bằng Trạch, xã An Bình.